

ที่ รช. 91/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
  2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย
  3. แบบเสนอโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย
  4. โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

การประกันภัยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินกรณีเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อื่นใดก็ตาม

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในเหตุดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยไปยังกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อ “โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย” ขึ้น โดยถือเป็นโครงการต่อยอดจาก “โครงการเยาวชนประกันภัย” ของสำนักงาน คปภ. ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้วถึง 11 ปี และ “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ได้ดำเนินโครงการนี้มาครบ 1 ทศวรรษเมื่อช่วงต้นปี 2562 และจากความมุ่งมั่นของคณะทำงานจากทั้งสองหน่วยงาน ประกอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือร่วมกันและเห็นควรขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย รวมทั้งเป็นการต่อยอดและกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเห็นความสำคัญของการประกันภัยอย่างกว้างขวาง อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่านพิจารณาเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ฝ่ายวิชาการทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1103-1105

